



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 10/2548

เรื่อง การผ่อนคลายกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่อนผันให้ผู้ลงทุนสถาบัน 6 ประเภท ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2546 เพื่อสนับสนุนการลงทุนออกไปยังต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ ๆ ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอนุญาตดังกล่าวได้หมดอายุเมื่อสิ้นปี 2547 นั้น

ในปี 2548 นี้ ธปท. เห็นควรผ่อนผันให้ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่อนุญาตไปแล้ว เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยเพิ่มพูนประสบการณ์การลงทุนในตลาดตราสารทางการเงินระหว่างประเทศ และเพิ่มช่องทางลงทุนแก่ผู้มีเงินออม ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ได้หลากหลายมากขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ผ่อนผันให้ผู้ลงทุนประเภทสถาบันไปลงทุนในต่างประเทศได้ ดังนี้

1.1 ตราสารหนี้ของคนไทยที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศ โดยไม่จำกัดว่าเป็นตราสารที่ออกจำหน่ายเมื่อใด โดยให้ซื้อคืนได้ไม่จำกัดจำนวน

1.2 หลักทรัพย์ของต่างประเทศ ได้แก่

- ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade โดยสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับสากล

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือออกจำหน่ายในประเทศที่มีตลาดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสมาชิกของ

World Federation of Exchanges (WFE) แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund)

สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ของต่างประเทศข้างต้น ธปท. กำหนดวงเงินรวมเพื่อจัดสรรไว้จำนวน 1,500 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

2. ผู้ลงทุนสถาบันที่ผ่อนผันให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มีความประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ธปท. ได้กำหนดวงเงินลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดสรร ผู้ลงทุนทั้งสองประเภทดังกล่าวจึงสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ ก.ล.ต. กำหนด

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศครั้งนี้ มีลักษณะผ่อนปรนจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดในครั้งก่อน คือ สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้หลากหลายขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความคล่องตัวมากขึ้นในการบริหารจัดการการลงทุน

ผู้ลงทุนสถาบันทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวที่สนใจลงทุน ให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2548 โดยเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจะพิจารณาจัดสรรวงเงินและกำหนดเงื่อนไขการลงทุนและแจ้งผู้ลงทุนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุญาตต้องระบวงเงินที่ต้องการลงทุนและประเภทของหลักทรัพย์ที่ต้องการลงทุนให้ชัดเจน และเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ลงทุน ที่กฎหมาย และหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ลงทุนนั้น ๆ อนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เท่านั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21 เมษายน 2548